

# Đánh thức Thái Bình

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc vừa diễn ra, các nhà ngoại giao, chuyên gia kinh tế, văn hóa cho rằng Thái Bình có rất nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác. Đây là "mỏ vàng" cần được các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư có năng lực xứng tầm đánh thức để Thái Bình vươn mình phát triển.

## BÀI 1: VÙNG ĐẤT NHIỀU "KHOÁNG SẢN" QUÝ



Thái Bình có quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp lớn. **Trong ảnh:** Công tác san lấp mặt bằng tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

### Những trầm tích chưa khai phá

Nhìn vào dòng chảy lịch sử Việt Nam có thể thấy Thái Bình là vùng đất có truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, được nuôi dưỡng bởi phù sa các dòng sông lớn nhất của vùng Bắc Bộ kết hợp với nguồn gốc dân cư từ nhiều vùng miền của đất nước tụ hội. Thái Bình cũng là nơi hội tụ và lan tỏa của nhiều sắc thái văn hóa, văn minh vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình còn lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, cả vật thể và phi vật thể: Gần 3.000 công trình kiến trúc cổ, hàng trăm hội

làng, trò chơi, diễn xướng dân gian mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống, cổ truyền của người Việt. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến nghệ thuật chèo đang được tỉnh cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, múa rối nước và nhiều di sản Hán Nôm đặc sắc khác.

Thái Bình được mệnh danh là vùng đất trăm nghề. Những nghề truyền thống nổi tiếng gắn với địa dư vang danh bờ cõi như dệt chiếu Hới - Tân Lễ, dệt lụa dũi Nam Cao, thêu ren Minh Lãng, mây tre đan Thượng Hiền, đúc đồng An Lộng, rèn sắt An Tiêm, chạm bạc Đống Xám... được gìn giữ, bảo tồn qua

mấy trăm năm, trở thành tinh hoa nghệ thuật nghề, vừa là nét đẹp văn hóa vừa mang lại giá trị kinh tế, bảo đảm cuộc sống của người dân. Ông Bùi Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống, có nhiều sản phẩm chủ lực mang đậm dấu ấn, bản sắc của địa phương và được nhà nước hỗ trợ nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có 113 sản phẩm OCOP, hàng chục sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó nhiều sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu.

Sản xuất nông nghiệp của Thái Bình được xếp vào hàng đầu Việt Nam

cả về trình độ thâm canh và hạ tầng giao thông, thủy lợi. Ngay từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Thái Bình đã dẫn đầu cả nước về năng suất lúa với cột mốc 5 tấn thóc, rồi 7 tấn thóc/ha, được Bác Hồ về thăm, động viên và mừng công. Không chỉ giới trong thâm canh sản xuất, Thái Bình còn là nơi có rất nhiều sản vật quý với hàng chục giống lúa chất lượng cao như lúa Hom, nếp Bể, Bắc thơm..., nông sản, thực phẩm có mit dai vàng Hà Giang, dưa Quai Thượng, khoai Bái Thượng, bánh đa Quỳnh Côi, bánh dày làng Nguyễn, cốm Đống Thanh, mấm cáy, mấm rươi Hồng Tiến... ngon nức tiếng, được xếp vào hàng "tiền vua".

### Bồi tụ thêm giá trị, nâng tầm địa phương

Thái Bình một thời là ốc đảo bởi 3 mặt giáp sông, 1 mặt giáp biển nên kinh tế chậm phát triển. Song, chính ở vào địa thế đó, sau khi được đầu tư đồng bộ hạ tầng, Thái Bình là số ít địa phương có hệ thống giao thông hoàn chỉnh, đa dạng, kết nối thuận lợi cả đường bộ, đường thủy và liên kết với một số cảng biển, sân bay trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Là tỉnh phát triển công nghiệp sau nên Thái Bình còn và có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 10 khu công nghiệp, trong đó có 4 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế; 49 cụm công nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thành phố với tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư. Nổi bật và hấp dẫn nhất là Khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích 30.583ha, quy hoạch 22 khu công nghiệp, tổng diện tích đất công nghiệp 8.020ha. Ngoài chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, tỉnh có nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ hấp dẫn cho nhà đầu tư khi có dự án đầu tư vào Khu kinh tế.

Một lợi thế khác của Thái Bình là nguồn nhân lực. Với hơn 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động, hàng năm tỉnh luôn sẵn sàng cung cấp khoảng 40.000 lao động, trong đó hơn 25.000 lao động đã qua đào tạo. Tỉnh có hệ thống đào tạo nghề đa ngành, đa lĩnh vực với 8 trường đại học, cao đẳng và 30 cơ sở đào tạo nghề, mỗi năm đào tạo hàng chục nghìn người có trình độ cử nhân, cao đẳng, trung cấp nghề... đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo, có tay nghề cao cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Có thể khẳng định, Thái Bình đang hội đủ các yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa bởi các cấp chính quyền địa phương ngày càng chủ động, sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ tư duy, xác định lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là thước đo hiệu quả công



**Đổng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội**

Thái Bình có cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng đang được đầu tư ngày càng đồng bộ. Đặc biệt, tuyến đường cao tốc kết nối Thái Bình với cảng biển, sân bay quốc tế tại Hải Phòng và tuyến đường bộ ven biển kết nối 6 tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đang được đầu tư. Để nhanh chóng hoàn thiện tuyến đường này, tại kỳ họp thứ sáu vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho phép nâng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án này theo phương thức đối tác công tư lên mức 80% tổng mức đầu tư. Tới nay, những điều kiện thuận lợi của Thái Bình cũng chính là cơ sở để các nhà đầu tư Hàn Quốc và các nước khác yên tâm đến đây ngày càng nhiều hơn với quy mô lớn hơn.



**Đổng chí Lê Minh Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Tôi luôn đánh giá cao ngành nông nghiệp của Thái Bình. Ở đây có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, đi đầu cả nước như tích tụ ruộng đất, xây dựng cảnh quan sản xuất hàng hóa lớn, mô hình liên kết "4 nhà"... Hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiến tới chạm trần, muốn đột phá không có cách nào khác là tập trung đầu tư cho chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản và hướng tới xuất khẩu. Việc Thái Bình chủ động mời gọi các đối tác, doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác đầu tư là bước đi nhanh, rất đúng thời cơ của nền nông nghiệp phát triển, đạt nhiều thành tựu sẽ giúp địa phương hiện đại và nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.



**Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh**

Thái Bình luôn mong muốn và trân trọng mọi gọi các nhà đầu tư, đối tác Hàn Quốc đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như cơ khí, nông nghiệp - công nghiệp chế biến, điện tử, lĩnh vực được, mỹ phẩm, du lịch... Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư FDI, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, chúng tôi sẽ chỉ đạo Tổ công tác xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc (Korea Desk Thai Binh) và Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh hỗ trợ tới đa các thủ tục đầu tư, hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thủ tục đầu tư và đồng hành, giải quyết tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.



**Ông Hwang Jung Ho, Giám đốc kinh doanh quốc tế Tập đoàn HiteJinro**

Tôi đã gắn bó với Thái Bình được 21 tháng. Thời gian chưa dài nhưng gần 2 năm qua cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tôi về mảnh đất, con người, văn hóa nơi đây. Chúng tôi thấy rõ việc quyết định đưa dự án đầu tư quan trọng nhất của Tập đoàn HiteJinro ra nước ngoài sản xuất tại Thái Bình là quyết định đúng đắn bởi nơi đây có nhiều tiềm năng, lợi thế và phù hợp cho sự phát triển. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã nhận được quyết định chấp thuận chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, thuộc Khu kinh tế Thái Bình. Có được kết quả ấy là do sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ phía lãnh đạo tỉnh Thái Bình cho HiteJinro. Chúng tôi hạnh phúc về điều đó.

tác. Môi trường đầu tư thông thoáng, nhiều chính sách khuyến khích và hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp, các dịch vụ công có chất lượng cao, thời gian giải quyết thủ tục đầu tư rút ngắn tới đa để tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên lắng

nghe, chủ động đối thoại, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thủ tục hành chính công khai, minh bạch, thủ tục chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI không ngừng được cải thiện và nâng lên qua từng năm. Với tất cả những tiềm năng, thế mạnh sẵn có và uy tín

của địa phương, nếu được đánh thức và phát huy, nhất định Thái Bình sẽ trở thành địa bàn chiến lược của các nhà đầu tư, là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

(còn nữa)  
**KHÁC ĐUẬN**

## Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Bình.



Các đại biểu dự hội thảo.

Sản phẩm chủ lực của tỉnh được cơ cấu theo 3 nhóm sản phẩm, đó là sản phẩm tham gia nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia gồm lúa gạo, lợn thịt, gia cầm thịt và trứng gia cầm, tôm. Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh gồm lúa giống, khoai tây, rau gia vị, ngô, dưa bí, cây lâu năm, thịt trâu bò, ngao và cá rô phi. Ngoài ra còn nhóm sản phẩm đặc sản địa phương. Thực tế cho thấy, hầu hết các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh đều có sự đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, từ khâu lựa chọn giống mới, áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo quản, chế biến, tiêu thụ đến khâu xây dựng, quản lý và phát triển các đối tượng sở hữu công nghiệp (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể...). Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào ứng dụng, nhân rộng, phát triển thương hiệu theo chuỗi giá trị. Giai đoạn 2019 - 2023, đã có 46 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt, để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã duy trì hoạt

động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trên sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình. Sản hoạt động theo 2 hình thức sàn thực và sàn ảo. Hiện nay, có 400 sản phẩm được trưng bày, giới thiệu trên sàn thực và gần 300 sản phẩm được cập nhật thông tin trên sàn ảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2024 - 2030 như: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng quan hệ hợp tác; chuyển đổi số trong nông nghiệp...

Thông qua hội thảo nhằm quảng bá, thúc đẩy khâu sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, góp phần thúc đẩy nông nghiệp Thái Bình phát triển theo hướng bền vững.

**THU HOÀI**

## ĐÔNG HƯNG

# Địa bàn giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư

Tại Thái Bình, bên cạnh hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và thành phố Thái Bình là điểm sáng thu hút đầu tư, huyện Đông Hưng cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Với nhiều lợi thế và sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương, đây là địa bàn giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Huyện Đông Hưng nằm sát thành phố Thái Bình - trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh và tiếp giáp với các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Hưng Hà. Toàn huyện hiện có 1 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất quy hoạch hơn 600ha tạo ra quỹ đất phát triển công nghiệp tương đối lớn. Phần lớn các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng

và được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đủ các tiêu chí thu hút dự án thứ cấp vào hoạt động như hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp và thoát nước, nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống cây xanh... Ông Bùi Hoàng Khánh, Phó Giám đốc liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng và Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái

Bình - nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đông La cho biết: Nằm ở vị trí vàng và được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nên chỉ sau gần 2 năm cụm công nghiệp Đông La đã thu hút được 69 dự án thủ cấp với tổng vốn thực hiện đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp giai đoạn I gần 100%. Các dự án thủ cấp chủ yếu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, may mặc, giấy da, cơ khí chế tạo, chế biến gỗ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 4.000 lao động.

Nhìn tổng thể, hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng được quy hoạch bố trí bảo đảm mật độ vùng nhằm phát triển đồng đều kinh tế - xã hội và phát huy nguồn lao động tại chỗ các địa phương, đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng dễ dàng và hạn chế xung đột nguồn nhân lực giữa các dự án. Các cụm công nghiệp bám sát một số trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 10, quốc lộ 39, đường Thái Hà, đường ĐH.45... kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Ông Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô Lương chia sẻ: Cụm công nghiệp nằm gần các quốc lộ là một lợi thế, doanh nghiệp vận tải nguyên liệu sản xuất, hàng hóa giao thương trong nước và đi quốc tế thuận lợi. Hàng hóa từ cụm công nghiệp Đô Lương đi Hà Nội, Hưng Yên, Hải

Bình, Nam Định chỉ trong khoảng hơn 1 giờ là đến ga tàu, sân bay, cảng biển nên nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đầu tư dự án vào cụm công nghiệp này.

Một thế mạnh khác mà các nhà đầu tư đánh giá cao ở Đông Hưng đó là nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao. Hiện toàn huyện có hơn 35.000 lao động đã qua đào tạo các nghề: may công nghiệp, cơ khí, điện, điện tử, thủ công mỹ nghệ. Hàng năm, huyện có thêm khoảng 2.000 lao động mới gia nhập nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các dự án nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Ông Vũ Quang Tung, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quy đất và cụm công nghiệp huyện cho biết: Các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã thu hút được 137 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, sử dụng hơn 15.000 người lao động, chính vì vậy nguồn nhân lực còn rất lớn, các nhà đầu tư đến Đông Hưng yên tâm trong công tác tuyển dụng lao động.

Theo thống kê, huyện Đông Hưng có khoảng 600 doanh nghiệp, hàng nghìn hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực kinh tế và hơn 20 làng nghề truyền thống. Lực lượng sản xuất đông đảo, lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường lớn trở thành nguồn lực quan trọng thu hút các nhà đầu tư đến hợp tác cùng phát triển.

**HÀ THANH**



Sản xuất tại Công ty TNHH Bảo hộ lao động Lan Phú (cụm công nghiệp Đông La, Đông Hưng).